



แนวโน้มสินค้าในตลาดเยอรมนี

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

4 มกราคม 2564

แนวโน้มสินค้าในตลาดเยอรมนี

ตลาดเงินตรา ให้ความสำคัญกับประเทศอุตสาหกรรมใหม่

ประเทศอุตสาหกรรมใหม่จำนวนมาก ได้รับความสนใจในตลาดเงินตรามากขึ้น โดยบางประเทศได้พยายามที่จะลดมูลค่าสกุลเงินตราหลายปีติดต่อกัน จนส่งผลเสียต่อตลาดหุ้นในประเทศอย่างหนัก และบางประเทศ ก็ได้รับผลกระทบจากนโยบายในช่วงเริ่มต้นวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด อย่างหนัก เช่นกัน ซึ่งบางช่วงมูลค่าของสกุลเงินของอุตสาหกรรมใหม่ เช่น เงิน



สกุลเรอัล ของประเทศบราซิล เงินสกุลรูเบิล ของรัสเซีย หรือเงินสกุลเปโซ ของประเทศเม็กซิโก ก็อ่อนตัวลง มากถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับ เงินเหรียญสหรัฐ แต่ในเวลานี้ สถานการณ์กลับกัน หลังจากที่ มีข่าวออกมาว่า มีการอนุญาตให้ใช้วัคซีนต้านเชื้อโควิด ออกสู่ตลาด มูลค่าของสกุลเงิน ก็กลับมาแข็งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายเงินตรา ได้คาดการณ์ว่า ในปีนี้ แนวโน้มจะยังคงที่ต่อไป อีกทั้ง ฝ่ายวิเคราะห์การซื้อขายเงินตราของธนาคาร Commerzbank นาย Tatha Ghose และทีมงาน ออกมาอ้างว่า “ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2021 เป็นต้นไป ค่าเงินสกุลของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ จะกลับมาฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ” โดยเห็นว่า ค่าเงินของประเทศรัสเซีย จีน และเม็กซิโก จะได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษ รวมไปถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายเงินตราของธนาคาร Citigroup จากสหรัฐอเมริกา นาย Ebrahim Rahbari กล่าวว่า เงินสกุลที่จะกลับมาฟื้นตัวเร็วเป็นพิเศษ นอกจากเงินหยวนของจีน แล้ว เงินรูเบิล ของรัสเซีย และเงินสกุลเปโซ ของประเทศเม็กซิโก ก็จะมาฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน ซึ่งการฟื้นตัวของเงินรูเบิล ของรัสเซีย เปรียบเหมือนกับการเติมพันกับการพัฒนาตัวของเศรษฐกิจโลก โดย Fundsmanager ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ บริษัท Mainfirst บริษัทผู้บริหารจัดการด้านทรัพย์สิน นาย Thomas Rutz กล่าวเสริมว่า “ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการค้าเงินสกุลต่างๆ ของประเทศอุตสาหกรรม

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้น นำข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ใหม่ส่วนใหญ่ เกิดขึ้นเพราะ ค่าเงินสกุลเหรียญ
สหรัฐอ่อนค่า ตลาดวัตถุดิบที่เข้มแข็งขึ้น นโยบาย
การเมืองที่มั่นคง ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
คนใหม่ นาย Biden และความสำเร็จในการต่อสู้
กับเชื้อโคโรน่า ผ่านวัคซีนต่างๆ” โดยตามความ
เห็น การซื้อเงินตรา จะยังคงที่ต่อไป ซึ่งจะทำให้ค่าเงินตราของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ จะแข็งตัวขึ้น
เรื่อยๆ และจะส่งผลดีกับตลาดหุ้น



สำหรับนักลงทุน ผู้ที่จะสามารถได้รับผลประโยชน์หลัก ก็คือ ผู้ที่ได้ลงทุนในสกุลเงินสกุลอื่น
ไว้ อีกทั้ง การซื้อขายเงินตรา อัตราความแปรปรวน ก็ต่ำกว่าการลงทุนในตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม การ
ลงทุนในตลาดหุ้น การปรับตัวของค่าเงิน ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ เช่นกัน หากเป็นช่วงเวลาที่
ค่าเงินปรับตัวอย่างหนัก อย่างในช่วงปีที่ผ่านมา โดยหลังจากที่มีข่าวว่า มีการอนุญาตให้ใช้วัคซีนได้ ก็
สามารถเห็นได้ว่า นักลงทุน พร้อมที่จะลงทุนมากขึ้น ซึ่งความพร้อมที่จะเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้
ค่าเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ได้รับแรงกดดันอย่างหนัก จนทำให้ค่าเงินอ่อนตัวลง เมื่อเทียบกับ ค่าเงินสกุล
ยูโร และเงินสกุลต่างๆ ของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ โดยค่าเงินของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ก็จะได้
รับผลประโยชน์จากความพร้อมที่จะเสี่ยง เพราะเห็นว่า เศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มที่จะกลับมาพัฒนาตัว
ขึ้นอีกครั้ง เป็นหลัก ในเวลาเดียวกัน ก็มีการคาดการณ์ว่า นาย Joe Biden ผู้ที่กำลังจะเข้ารับตำแหน่ง
ประธานาธิบดีคนใหม่ ของสหรัฐอเมริกา ก็จะมีนโยบายการค้า ที่แตกต่างไปจาก นาย Donald Trump
ผู้ที่กำลังจะลาตำแหน่ง ซึ่งปัจจัยนี้เอง ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ก็น่าจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มาก
ที่สุด อย่างไรก็ตาม ค่าเงินของแต่ละประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ก็จะได้รับผลกระทบในแต่ละปัจจัยที่
ทำให้ค่าเงินแข็งตัวขึ้นแตกต่างกันไป เช่น เงินหยวน ของจีน ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายการต่อสู้กับ
การแพร่เชื้อโคโรน่า เงินสกุลเปโซ ของประเทศเม็กซิโก ได้รับผลประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และ
เงินสกุลเรอัล ของประเทศบราซิล น่าจะได้รับผลบุญจากตลาดวัตถุดิบ ที่น่าจะมีราคาสูงขึ้นในปีนี้ และ
เงินสกุลรูเบิล ของรัสเซีย คงจะได้รับผลประโยชน์จากราคาน้ำมัน ที่น่าจะปรับตัวสูงขึ้น ต่อไปในอนาคต
นั่นเอง

จาก Handelsblatt 4 มกราคม 2564

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany
email - thaicom.berlin@t-online.de

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้
ไม่ว่าโดยทางใด